



ข้าวเด่นประจำสี่ปีจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

11 ตุลาคม 2567

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 เวียดนามได้ส่งออกสินค้าทางการเกษตร ป่าไม้และประมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 21



กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม (Ministry of Agriculture and Rural Development :MARD) กล่าวว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 เวียดนามได้ส่งออกสินค้าทางการเกษตร ป่าไม้ และประมงอยู่ที่ 46,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสหรัฐฯ ได้ก้าวขึ้นมาเป็นตลาดส่งออกอันดับแรกของเวียดนาม โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 9,720 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 รองมาคือ จีน ด้วยมูลค่า 9,260 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 20 และญี่ปุ่นด้วยมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 6.6 ของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมงทั้งหมดของเวียดนาม

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าส่งออกหลักที่มีการเติบโตที่สูง โดยเฉพาะ ไม้และสินค้าจากไม้มีมูลค่าประมาณ 11,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 และกาแฟมีมูลค่า 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสินค้าส่งออกอื่นๆ ที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ได้แก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผัก กุ้ง ปลาสาวย และพริกไทย

นอกจากนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 เวียดนามส่งออกข้าวมากกว่า 7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 โดยมีมูลค่า 4,370 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 คาดว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 เวียดนามจะส่งออกข้าวมากกว่า 2 ล้านตันตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการส่งออกในปี 2567 รวมประมาณมากกว่า 9 ล้านตัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากภาคเหนือเวียดนามได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นยางิ ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวเกือบ 300,000 เฮกตาร์ (187,500 ไร่) ถูกน้ำท่วม ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 เวียดนามนำเข้าข้าวด้วยมูลค่า 996 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.3 จากช่วงเดียวกันของปี 2566

นาย Nguyen Nhu Cuong อธิบดีกรมการเพาะปลูก (กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท) กล่าวว่า สินค้าข้าวมีหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น ข้าวสำหรับหุงต้ม ข้าวดิบสำหรับแปรรูปเป็นขนม วุ้นเส้นและเส้นเฟลอ ดังนั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

นอกจากการส่งออกแล้ว เวียดนามยังนำเข้าข้าวในกรณีที่จำเป็น หรือนำเข้าข้าวจากประเทศผู้ส่งออกขนาดใหญ่เช่นอินเดียเพื่อแปรรูปเป็นอาหารและอาหารปศุสัตว์

ตามสมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association) คาดการณ์ว่า ไนโตรมาสสุดท้ายของปี 2567 อุปทานข้าวในประเทศเหลือไม่มากนัก ผู้ประกอบการจะต้องเพิ่มการนำเข้าข้าวเพื่อรองรับการส่งออกข้าวในช่วงปลายปี 2567 ตามคำสั่งซื้อของประเทศต่างๆ โดยเวียดนามได้นำเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ ปากีสถาน และกัมพูชา เนื่องจากราคานำเข้าข้าวถูกกว่าข้าวในประเทศ โดยเฉลี่ยแล้วราคาส่งออกข้าวของเวียดนามในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 อยู่ที่ 624 เหรียญสหรัฐฯ ต่อดัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 ในขณะที่ข้าวนำเข้าไปมายังเวียดนามมีราคาอยู่ที่ 480 ถึง 500 เหรียญสหรัฐฯ ต่อดัน

(จาก <https://en.vietnamplus.vn/>)

ข้อคิดเห็น สคต

การส่งออกสินค้าเกษตรของเวียดนามในปี 2567 คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในช่วงปลายปี ความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงเกษตรและชนบทของเวียดนามตั้งเป้าหมายการส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่า 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในสิ้นปีนี้ นาย Phung Duc Tien กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมการส่งออกในช่วงเดือนสุดท้ายของปี กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทจะใช้ประโยชน์เต็มที่จากข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) และความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป – เวียดนาม (EU – Vietnam Free Trade Agreement: EVFTA) เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมงที่สำคัญ กระทรวงฯ จะมุ่งมั่นที่จะจัดอุปสรรคและเปิดโอกาสในตลาดใหม่สำหรับสินค้าเกษตรของเวียดนาม โดยเฉพาะในประเทศมุสลิม ทวีปตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องร่วมมือในการส่งเสริมการเจรจาเพื่อกระจายสินค้าเกษตรของเวียดนามไปยังตลาดอื่นๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และส่งออกสินค้าเกษตรอย่างเป็นทางการไปยังตลาดต่างๆ ความต้องการของเวียดนามในการนำเข้าวัตถุดิบ เช่น ข้าวและอาหารทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศและแปรรูปเพื่อการส่งออก ซึ่งอาจเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกไปยังเวียดนามในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2567